

วิกฤตการเมืองใหญ่ครุณาอาจจุดชนวนปัญหาเศรษฐกิจโลกครั้งใหม่

วิกฤตการเมืองใหญ่ครุณายังคงไม่มีแนวโน้มคลี่คลาย หลังจากในช่วงปลายปี 2556 รัฐบาลครุณาเริ่มเสกการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (European Union : EU) พร้อมเตรียมเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพศุลกากร (VCUFTA) ซึ่งรัสเซีย เบลารุส และคาซัคสถานเป็นสมาชิก ซึ่งปัจจัยดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงจากชาวยุครณา อันนำไปสู่การลาออกจกตำแหน่งของนาย Mykola Azarov นายกรัฐมนตรีครุณา และการโค่นอำนาจนาย Viktor Yanukovych ประธานาธิบดี นอกจากนี้ วิกฤตการเมืองดังกล่าวได้ลุกลามบานปลายสู่ประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศ เนื่องจากรัสเซียให้การสนับสนุนนาย Yanukovych อย่างเต็มที่ และถึงขั้นส่งกองกำลังทหารเข้าสู่คาบสมุทร Crimea ของครุณา ส่งผลให้ EU และสหรัฐฯ ซึ่งสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วง ไม่พอใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ นักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและชาติมหาอำนาจทางตะวันตกครั้งใหม่มีความรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามเย็น และอาจจุดชนวนก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจโลกครั้งใหม่ตามมาในอนาคต



ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกจุดชนวนวิกฤตการเมืองใหญ่ครุณา

- **การแบ่งปันทางอำนาจระหว่าง EU และรัสเซีย** EU สนับสนุนการปฏิรูปการปกครองใหญ่ครุณาให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ขณะที่รัสเซียต้องการรักษาอำนาจของตนในประเทศอดีตสหภาพโซเวียตไว้ ทั้งนี้ นักวิเคราะห์คาดว่าคาบสมุทร Crimea ซึ่งได้รับอิทธิพลจากรัสเซียมีแนวโน้มสูงที่จะแยกตัวออกจากครุณา และกลายเป็นพื้นที่พิเศษที่อยู่ภายใต้อำนาจของรัสเซียในที่สุด
- **ความขัดแย้งระหว่างชาวยุครณาฝ่ายที่นิยม EU กับฝ่ายที่นิยมรัสเซีย** ชาวยุครณาที่อาศัยอยู่ทางภาคตะวันตกซึ่งมีพื้นที่ติดกับยุโรปเชื่อว่า การเข้าร่วมเป็นสมาชิก EU จะเกื้อหนุนต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้คุณภาพชีวิตของชาวยุครณาดีขึ้นตาม ขณะที่ชาวยุครณาจำนวนมากทางภาคตะวันออกให้การสนับสนุนประเทศแม่ของตน นอกจากนี้ ชาวยุครณาในพื้นที่ดังกล่าวยังมองว่าการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ EU อาจเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมที่มีสัญญาผูกพันกับรัสเซีย อันจะนำไปสู่การเลิกจ้างแรงงานครุณาจำนวนมาก
- **ชาวยุครณา มองว่านาย Viktor Yanukovych เป็นประธานาธิบดีที่ไร้ความชอบธรรม และรัฐบาลมีการคอร์รัปชันในระดับสูง** นอกจากนี้ ภาพลักษณ์ของนาย Yanukovych ยังมัวหมองจากคดีทุจริตการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2547 ส่งผลให้เกิดการปฏิวัติสีส้ม (Orange Revolution) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ชาวยุครณาจำนวนมากออกมาประท้วงผลการเลือกตั้ง จนในที่สุดศาลฎีกาต้องประกาศให้ผลการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นโมฆะ

แนวโน้มระยะถัดไป : วิกฤตการเมืองใหญ่ครุณาอาจนำไปสู่ปัญหาเป็นวงกว้าง

ครุณา : รัฐบาลครุณา มีหนี้ต่างประเทศที่ต้องชำระมูลค่า 13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2557 และ 16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2558 ซึ่งหากไม่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินทันทั่วถึง อาจส่งผลให้ครุณาประสบปัญหาพินดัดชำระหนี้ได้

รัสเซีย : การเข้าแทรกแซงวิกฤตการเมืองใหญ่ครุณาอาจทำให้เศรษฐกิจรัสเซียเข้าสู่ภาวะถดถอย โดยหลังจากรัฐสภารัสเซียอนุมัติการปฏิบัติการทางทหารในคาบสมุทร Crimea เงิน Ruble ได้อ่อนค่าลงมากกว่าเดิมสถานการณ์ค่าเงินที่อ่อนค่าลงไปแล้วก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ธนาคารกลางรัสเซียจำเป็นต้องปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น 7% เป็นเวลาชั่วคราว อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวอาจไม่สามารถต้านทานการไหลออกของเงินทุนได้มากเท่าที่ควร (ในเดือนมกราคม 2557 เงินทุนไหลออกจากรัสเซียมูลค่า 17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก) อีกทั้งยังจะส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น และซ้ำเติมเศรษฐกิจรัสเซียที่ขยายตัวในระดับต่ำ นอกจากนี้ บริษัทพลังงานในรัสเซียยังมีความเสี่ยงจากการที่ครุณาชำระหนี้ล่าช้าหรือพินดัดชำระหนี้อีกด้วย

ยุโรป : ปัญหาพินดัดชำระหนี้ที่อาจเกิดขึ้นใหญ่ครุณาจะยิ่งซ้ำเติมวิกฤตการเงินใหญ่ยุโรป เนื่องจากยุโรป อาทิ อิตาลีและฝรั่งเศส ถือเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของครุณา (ธนาคารพาณิชย์ใหญ่ยุโรปถือครองหนี้ครุณามูลค่า 24.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ขณะที่หาก EU ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย จะส่งผลกระทบต่อการค้านำเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย (ในปี 2556 ยุโรปนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียราว 160 ล้านลูกบาศก์เมตร) และกดดันให้ราคาพลังงานใน EU พุ่งสูงขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยุโรปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

โลก : วิกฤตที่ยังไม่มีแนวโน้มคลี่คลายจะส่งผลให้ราคาข้าวสาลีและข้าวโพดในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากครุณาเป็นผู้ส่งออกสินค้าดังกล่าวรายใหญ่ของโลก โดยเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ราคาข้าวสาลีในตลาดล่วงหน้า (Futures Market) งวดส่งมอบเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 4.9% (ขยายตัวสูงสุดตั้งแต่เดือนกันยายน 2555) และราคาข้าวโพดเพิ่มแตะระดับ 4.8 ดอลลาร์สหรัฐฯ/bushel (สูงสุดตั้งแต่เดือนกันยายน 2556)

ไทย : ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงส่งผลให้ตลาดการเงินของประเทศตลาดใหม่ รวมถึงไทย มีแนวโน้มผันผวนยิ่งขึ้นในระยะถัดไป และซ้ำเติมความผันผวนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ซึ่งมีต้นตอจากการทยอยลดวงเงินภายใต้มาตรการ QE3 ของสหรัฐฯ ผู้ประกอบการไทยจึงควรเตรียมบริหารจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ขณะเดียวกันก็อาจเป็นโอกาสในการส่งออกของไทยไปรัสเซีย หาก EU และสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรรัสเซีย

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด